

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทงค์ หลักแหลม	ประธานสภา	ทงค์ หลักแหลม
๒	นายจำรัส ช้างพลาย	รองประธานสภา	จำรัส ช้างพลาย
๓	นางสาวฉนวนวรรณ จันทร์สุข	ส.อบต. หมู่ ๑	ฉนวนวรรณ จันทร์สุข
๔	นางจรัสศรี อนันต์หลาย	ส.อบต. หมู่ ๑	จรัสศรี อนันต์หลาย
๕	นายกิตติ ดอกนางแย้ม	ส.อบต. หมู่ ๒	กิตติ ดอกนางแย้ม
๖	นางสาวธนกานต์ รอดหลัก	ส.อบต. หมู่ ๒	ธนกานต์ รอดหลัก
๗	นายอำนาจ หลักแหลม	ส.อบต. หมู่ ๓	อำนาจ หลักแหลม
๘	นายสาโรจน์ ทับเพียร	ส.อบต. หมู่ ๔	สาโรจน์ ทับเพียร
๙	นางสายใจ ปานอัน	ส.อบต. หมู่ ๕	สายใจ ปานอัน
๑๐	นางยุพา แซ่บู๊	ส.อบต. หมู่ ๕	ยุพา แซ่บู๊
๑๑	นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์	ส.อบต. หมู่ ๖	สมศักดิ์ บรรลือทรัพย์
๑๒	นายสุภชัย อ่อนละมูล	ส.อบต. หมู่ ๖	สุภชัย อ่อนละมูล
๑๓	นายชวลิต สังข์สน	เลขานุการสภาฯ	ชวลิต สังข์สน

ผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัย แสงหิรัญภาดา	นายก อบต.	ชัย แสงหิรัญภาดา
๒	นายไพรัช ม่วงไหมทอง	รองนายก อบต.	ไพรัช ม่วงไหมทอง
๓	พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส	รองนายก อบต.	พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส
๔	นายถกล เพียรชนะ	เลขานุการนายก อบต.	ถกล เพียรชนะ

พนักงาน / ผู้นำชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบรรจง สีสุกใส	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	บรรจง สีสุกใส
๒	นางสาวชรัสมิ์ลินา วสุนธรารัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชรัสมิ์ลินา วสุนธรารัตน์
๓	นางสาวเมธาวิ เชิดขำนาญ	หัวหน้าสำนักปลัด	เมธาวิ เชิดขำนาญ
๔	นายปิยะวุฒิ แก้วสว่าง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	ปิยะวุฒิ แก้วสว่าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๒**

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ ในการประชุม  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๑  
ในการประชุม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน  
ท่านใดจะขอแก้ไขในระเบียบวาระใดขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมขอมติที่  
ประชุมรับรองด้วย

ที่ประชุม

มีมติรับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓**

ประธานสภา

เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี

๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ระยะเวลาเริ่มต้นของการประชุมแต่ละสมัย และระยะเวลาการประชุมสามัญ  
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภานำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี  
สมัยแรกของแต่ละปี สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีโดยปกติให้สภา  
กำหนดอย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย

ประธานสภา

ก่อนที่จะขอมติสภาในการกำหนดสมัยประชุมว่าควรจะมีกี่สมัย จึงขอให้เลขานุการได้  
ชี้แจงว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องให้พิจารณาและระยะเวลาใด

เลขานุการสภาฯ

โดยปกติในช่วงเดือนสิงหาคมจะต้องพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี เดือน  
ตุลาคมจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา และรายงานผลการ  
ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งถ้าจะกำหนดสมัยประชุมก็ควรให้อยู่ใน  
ระยะเวลาดังกล่าว

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ถ้าไม่มีในขั้นนี้ ขอให้สมาชิก  
ร่วมกันปรึกษาว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จะกำหนดสมัยประชุมกี่สมัย

ที่ประชุม

มีมติให้กำหนดการประชุม ๔ สมัย

ประธานสภาฯ	ลำดับถัดไปขอให้สมาชิกร่วมกันกำหนดว่าในแต่ละสมัยจะเริ่มต้นวันไหนและมีระยะเวลากี่วัน
ที่ประชุม	มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ <u>สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๒</u> มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ <u>สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒</u> มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ <u>สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๒</u> มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ	<b>๓.๒ การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓</b> ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณากำหนดด้วย
ที่ประชุม	มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
<b>ระเบียบวาระที่ ๔</b>	<b>เรื่องพิจารณาทำกิจการนอกเขต</b>
ประธานสภาฯ	ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
เลขานุการสภาฯ	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลื่อดำเนินการจ้างเหมาบริษัทเอนเนอร์จี้ รีพับลิก จำกัด ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่บ่อขยะในเขตเทศบาลตำบลนายาง ซึ่งตามข้อหารือการทำกิจการนอกเขต หนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๓/๔๖๗๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ กรณีจ้างเหมาบริษัททำการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถือเป็น การจัดทำกิจการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งกรณีการนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยไปส่งให้ บริษัท เพื่อกำจัดถือว่าเป็นการทำกิจการนอกเขต ซึ่งในกรณีนี้ต้องขอความเห็นชอบ จากสภาของ อบต. และสภาเทศบาล เป็นไปตาม มาตรา ๗๓ ของ พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน จังหวัดหรือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ ยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ และเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน การนำรถบรรทุก ขยะมูลฝอยไปกำจัดที่บ่อขยะของบริษัทเอนเนอร์จี้ รีพับลิก จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลนายางถือเป็นการทำกิจการนอกเขต จึงต้องขอความเห็นชอบจาก สภา
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติว่าท่านใด ยินยอมการทำกิจการนอกเขต ในการนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยไปส่งให้บริษัท เอน เนอร์จี้ รีพับลิก จำกัด ณ บ่อกำจัดที่เทศบาลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ที่ประชุม	มีมติยินยอมจำนวน ๑๒ เสียง ไม่มีผู้ใดไม่ยินยอม
ประธานสภาฯ	ก็จะแจ้งมติสภาต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องอื่น ๆ**

เลขานุการสภาฯ

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ฉบับที่ ๓ ซึ่งสาระสำคัญในการจัดทำแผนยังต้องผ่านขบวนการประชาคมหมู่บ้าน และแผนพัฒนาจากเดิมที่ทำแผนพัฒนา ๔ ปี จะต้องทำทุกปีเหมือนเดิมการเพิ่มเติมแผนต้องจัดทำประชาคมใหม่ ส่วนการเปลี่ยนแปลงแผนให้คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแล้วนำเข้าสู่สภา ไม่ต้องผ่านการประชาคม

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

การเตรียมการในการจัดทำพิธีตักน้ำเพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกำหนดในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ บริเวณทำน้ำจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมแต่พื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร ในส่วนนี้จะทำการแก้ไขปรับปรุง ต้องให้กรมศิลปากรเห็นชอบก่อน

นายก อบต.

สวนนงนุชจะมาปรับปรุงให้ ดัดปัญหาเรื่องที่ดินที่วัดให้ชาวบ้านเช่าอาศัยอยู่ ๒ หลัง ซึ่งคงไม่สามารถเกลี้ยได้ ส่วนของ อบต.คงทำได้เฉพาะนอกเขตของกรมศิลปากร ในสองสามวันนี้ ทาง อบจ.จะนำรถแบคโฮมาปรับพื้นที่ชายตลิ่ง

เลขานุการสภาฯ -

ในช่วงนี้ชลประทานยังไม่ได้เปิดน้ำ ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ขอให้สมาชิกได้ประชาสัมพันธ์หาผู้รับจ้างมาดำเนินการ ดูรายละเอียดตามข้อบัญญัติ

-

การดำเนินการจัดทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีนี้จะเร่งดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม

-

ในขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ซึ่งอาจลุกลามมาถึงจังหวัดเรา ขอให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ไม่ให้ชาวบ้านจุดไฟเผาขยะหรือสูมไฟไต้ยุงในคอกวัว ซึ่งอาจเป็นผลกระทบและทำให้เกิดกฎหมายได้

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ เพื่อนำเสนอผู้บริหารอีกหรือไม่

น.ส.สมนวรรณ จันทร์สุข

ขอให้ซ่อมแซมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดจากน้ำเซาะตอมน้ำท่วม

นายสาโรจน์ ทับเพียร

ช่างได้สำรวจถนนหลังวัดเพื่อนำหินคลุกหรือลูกรังซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ ขณะนี้อยู่ขั้นตอนใดขอให้ดำเนินการด้วย

นายสุภชัย อ่อนละมุล

ขอหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยบ้าน น.ส.ธนิดา เสริมตระกูล เนื่องจากถนนซอยเข้าบ้านเป็นหลุมบ่อ

นายก อบต.

ในส่วนของการซ่อมแซมถนนซึ่งเป็นถนนลูกรัง จะดำเนินการโดยกลบหลุมบ่อ โดยจะให้ช่างเข้าสำรวจปริมาณการจึงเข้าดำเนินการ

ประธานสภาฯ

มีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

